



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 ปี มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 หน้า 12 มูลค่าข่าว 339,768.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

C นอกเกม

● อ.ไกรวัน วัฒน-รัตน์
Cyber Business Uf10
www.facebook.com/wattananarTK

เกมกีฬา

ตัวเลขและตัวคุณ



เคยตั้งคำถามมั๊ยครับว่าบนโลกนี้มีกีฬาทั้งหมดกี่ชนิด ??

ผมตั้งคำถามนี้กับตัวเอง ในช่วงหลังๆที่ได้มีโอกาสเดินทางบ่อยๆ และได้เห็นกีฬาท้องถิ่นอย่างเช่น วิ่งควาย หรือ ไก่ชน

จากการค้นคว้าแบบเร็วๆของผม พบว่าข้อมูลจาก World Sport Encyclopedia ระบุว่า กีฬาทั้งหมดบนโลกใบนี้ รวมถึงกีฬาตามท้องถิ่นต่างๆ มีทั้งสิ้นกว่า 8,000 ชนิด

อย่างไรก็ตาม World Sport Encyclopedia ยังคงระบุเช่นกันว่า ตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้อีกพอสมควร เพราะพวกเขาเชื่อว่ายังมีกีฬาอีกจำนวนมากที่ยังคงสำรวจ และรอเวลาถูกเพิ่มเติม

ลองคิดดูเร็วๆ ว่าในปัจจุบัน เรามีทั้งหมด 196 ประเทศทั่วโลก นั่นเท่ากับว่าทุกประเทศจะมีกีฬาประจำชาติประมาณประเทศละเกือบ 41 ชนิดทีเดียว

ไม่น้อยนะครับ

แล้วคุณเคยตั้งคำถามมั๊ยครับว่ากีฬาชนิดแรกของโลกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ??

จากที่ผมค้นคว้าดูนั้น ยังมีข้อถกเถียงกันในวงกว้างวาระระหว่าง วิ่ง กับ มวยปล้ำ อะไรเป็นกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดกันแน่

แม้ใจผมจะเอนเอียงไปทางวิ่ง แต่หลังจากค้นข้อมูลไปซักพักก็พบว่าจากข้อมูลเอนเอียงไปทางมวยปล้ำ

หลายฝ่ายเชื่อกันว่า กีฬาชนิดนี้ได้เริ่มมีการพัฒนา และสร้างขึ้นเมื่อ 3,200 ปีที่แล้ว รวมถึงมีการค้นพบเอกสารในอียิปต์ที่มีอายุร่วม 2,000 ปี เป็นเอกสารที่เขียนเป็นภาษากรีก เพื่ออธิบายถึงวิธีการต่อสู้ในกีฬา มวยปล้ำ

ลำดับกีฬา 5 ชนิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกได้แก่

1. มวยปล้ำ
2. วิ่ง และ กระโดดไกล
3. ฟันแหลน ขว้างจักร
4. โปโล
5. ชกมวย

จากหลักฐานที่พบว่ากีฬาชนิดแรก เริ่มต้นเมื่อ 3,200 ปีที่แล้ว เท่ากับว่าทุกๆ ปี จะมีกีฬาเกิดใหม่ถึง 2.5 ประเภทด้วยกัน และถึงปัจจุบันก็ยังมีกีฬาที่เกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆ อย่างเช่น Drone Racing หรือ การแข่ง Drone ที่ผมเคยเขียนถึงมาแล้ว

แล้วคุณเคยตั้งคำถามมั๊ยครับว่า แล้วอะไรที่ทำให้คนเราหลงใหล และ ผูกพันกับเกมกีฬาขนาดนี้ ??!

“ม๊ะอะไรให้ติดตามให้ฝัน และ หลบหนีจากโลกของความ เป็นจริง”

จากการค้นคว้าของผม ทั้งที่เป็นคำตอบ และความเห็นของคนทั่วไป จนเลยไปถึงงานวิจัย อาจพอสรุปให้ฟังได้ว่า

ม๊ะอะไรให้ติดตาม ให้ฝัน และ หลบหนีจากโลกของความ เป็นจริง

เอาจริงๆแล้วกรณีนี้ไม่ใช่

แค่กีฬาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดู และละครต่างๆอีกด้วย

เป็นการใช้ในการล่าสัตว์ หรือ สงคราม ในกรณีนี้เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นกีฬาอย่าง มวยปล้ำ ฟันแหลน ที่ช่วยในการฝึกคำนวณ โปรเจคไทล์ โดยการฝึกจริงๆ หรือแม้แต่กีฬาอย่างโปโล ที่ต้องมีความสามารถในการควบคุมม้า ก็จำลองมาจากการล่าสงคราม

เป็นการแสดงออกถึงสถานะทางสังคม เพื่อดึงดูด เหมือนสัตว์ตัวผู้ที่มีกลิ่นจะมีสีสันสวยงาม การที่สามารถเล่นกีฬาได้ดีเป็นการแสดงออกว่าฉันแข็งแรง เป็นการดึงดูดเพศตรงข้าม นั่นทำให้หลายครั้งกีฬาต่างๆ มีการพัฒนาไปด้วย เพราะคุณสมบัติทางด้านร่างกายอย่างเดียว อาจไม่ดึงดูดเพศตรงข้ามอีกต่อไป

สุดท้ายเป็นเหตุผลที่ผมชอบมากที่สุด เป็นเหตุผลที่นักวิจัยกลุ่มหนึ่งบอกว่า “การเล่นนั้นเป็นส่วนสำคัญของชีวิตคนเรา และ กีฬาก็เป็นส่วนสำคัญของการเล่น”

วันเสาร์ หลังจากที่คุณทำงานหนักมาทั้งอาทิตย์ บางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะวางหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ลงก่อน แล้วออกไปเล่นกีฬาที่คุณชอบ เพราะมันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตคุณเช่นกัน



E:หัวข่าว.doc 10/31/2016 7:14:25 AM